



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคลากร ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ นั้น

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จึงให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๘ ราย ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายจรรักษ์ วาชรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
แบบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทบุคลากร	กลุ่มงาน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑. ข้าราชการ	๑.๑ บริการวิชาการ	๑. นางสาวสมนึก พรหมแดง	นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ	คณะเกษตร กำแพงแสน
๒. ลูกจ้างประจำ	๒.๑ บริการพื้นฐาน/ สนับสนุน/งานช่าง	๑. นายสมชาย แกสสันเทียะ	พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.๓	คณะเกษตร กำแพงแสน
๓. พนักงานมหาวิทยาลัย	๓.๑ บริการวิชาการ ๓.๒ บริหารและธุรการ ๓.๓ บริการพื้นฐาน/ สนับสนุน/งานช่าง	๑. นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ ๒. นายคณิต โลหากาศ ๓. นายนริศ ปานศรีแก้ว ๑. นางสาวณัฐฉิณี ทะนะแสง ๒. นางสาววรัญญา ปรานสุข ๓. นายสุรศักดิ์ ศรีพรหม ๑. นายบุญมั่น มาใหญ่	นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ นิติกร ชำนาญการ ช่างปูน ช.๒	คณะเกษตร สำนักงานวิทยาเขต ศรีราชา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขต ศรีราชา สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ และ พนักงานราชการ	๔.๑ บริการวิชาการ ๔.๒ บริหารและธุรการ ๔.๓ บริการพื้นฐาน ๔.๔ สนับสนุน	๑. นายวิศิษฐ์ ธรรมศรี ๒. นางสาวสุณิษา ไกยสิทธิ์ ๓. นายชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม ๑. นางสาวเกียรติกุณ กัลยาณมิตร ๒. นางสาววัชรณา จิรเสถียรพร ๓. นางสาวน้ำฝน ยอดนิล ๑. นางสาวนัยเนตร จิตรกระจำง ๑. นายอภิรัตน์ ชื่นประทุม	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการช่างศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ พนักงานซ่อมเอกสาร พนักงานขับรถยนต์	กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด สำนักหอสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. ตำแหน่งอำนวยการ ระดับต้น		๑. นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ	ผู้อำนวยการ	สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี